

## บทที่ 5

### สรุป ผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

พื้นที่การวิจัย การสะท้อนข้อมูลต่อกลุ่มเป้าหมายและทดลองปฏิบัติการแก้ปัญหาพอสรุปผลได้ดังนี้ในการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน กรณีศึกษากิจกรรมล่องแพน้ำพาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี” คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสอบถาม สืบค้นข้อมูล สัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ โดยใช้ข้อคำถามเป็นแนวทางในกาสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย ประชุมที่มวิจัย การลงตรวจสอบ ประชุมที่มวิจัย การลงตรวจสอบ พื้นที่การวิจัย การสะท้อนข้อมูลต่อกลุ่มเป้าหมายและทดลองปฏิบัติการแก้ปัญหาพอสรุปผลได้ดังนี้

#### 5.1 สรุป ข้อค้นพบจากการวิจัย ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ซึ่งมีข้อค้นพบจากการดำเนินกิจกรรมของคณะที่มวิจัยและกลุ่มเป้าหมายได้ดำเนินงานร่วมกันดังนี้

5.1.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวกิจกรรมล่องแพน้ำพาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

5.1.2 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ ต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน กรณีศึกษากิจกรรมล่องแพน้ำพาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

5.2.1 ควรมีการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

5.2.2 ควรมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ โดยหน่วยงานราชการในชุมชนที่เกี่ยวข้อง

### 5.3 สรุปผลการดำเนินการวิจัย และอภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน กรณีศึกษา กิจกรรมล่องแพน้ำพวน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวแม้จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราเข้าสู่ชุมชนจำนวนมาก และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แต่ก็ได้ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดปัญหาขยะในชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กลายเป็นสังคมเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนี้จากการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลในด้านบวก อันเกิดจากการที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลังไหลเข้ามาท่องเที่ยวยังแพน้ำพวน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ในด้านการให้บริการต่าง ๆ เช่นบริการเช่าแพและบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ก็จะต้องพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และเกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อส่งผลจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวล่องแพน้ำพวนมากขึ้น อีกทั้งในพื้นที่ อ. สร้างคอม เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมายัง อ. สร้างคอม ส่วนของผลกระทบในด้านลบของสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเกิดปัญหาขยะ มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกลายเป็นสังคมเมือง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจและพิจารณาอย่างเร่งด่วน ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาต่าง ๆ อย่างจริงจัง และการเตรียมการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ พร้อมทั้งระบบการเช่าแพยังขาดการจัดการระบบการจองที่ดี ทำให้เกิดปัญหาด้านการเช่าแพในการท่องเที่ยว จำเป็นที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งระดับท้องถิ่นและประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อการรักษาคุณภาพการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรมที่ดี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวใน อ. สร้างคอม จ. อุดรธานีมากขึ้น